

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

NYT – กลัวทรภ หรือ กลัวตกจากรถ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... ระวังและครับ อาจจะรู้กันจริง ๆ จัง ๆ เสียที่ว่า ตลาด หรือ

SET Index จะเอาทางไหนกัน จะเป็นขบวนสุดท้ายหรือเที่ยวสุดท้าย ในการจะวิ่งขึ้นไปไกล ๆ หรือ จะยังไม่พร้อมจะวิ่งออกจากอุ้งกันแน่ ที่ผ่านมา แควอร์ม ๆ เครื่อง เท่านั้น... ก็อย่างที่กล่าวไว้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะ จะให้ชัวร์ ก็ 1680 นี่แหละ ยืนได้ ไปยาว แต่ถ้าไม่ได้ ก็อย่าหลุดลงลิ๊กก่อนก็แล้วกัน... ที่นี้ก็ต้อมาว่ากันต่อ หากขึ้นจริง ๆ ได้ รถที่ขยับนี้ จะไปได้ไกลแค่ไหน จะเอาแค่ระยะเวลาไม่เกินครึ่งปีก็ใคร ๆ เข่าว่ากันบ่อย ๆ นั้น จะขึ้นได้แค่นั้นกันเชีย... อันนี้ ไม่อยากเขียนไว้ในคอลัมน์บาดตาเขียนซักเท่าไรนะครับ เพราะมันยาว จนพื้นที่เขียน อาจจะไม่ละเอียดพอ ก็ขอให้ติดตามกันที่ LIVE ของเหนือเมฆดีกว่านะครับ จะเห็นภาพชัด ๆ และละเอียดกว่าจากการดูกราฟประกอบไปด้วย... แต่ไหน ๆ ก็เกริ่น ๆ มาแล้ว ถ้าตลาด หรือ SET Index ดี ๆ หรือ ยืน 1680 ได้อย่างมั่นคงแล้วนั้น การขึ้นรถรอบนี้ หรือ จะกระโดดไล่ตาม ก็ยังถือว่า ทำได้อยู่แน่นอน ตอนนี บางท่านก็กลัวทรภ และ บางท่านก็กลัวตกจากรถ ก็ธรรมดาแหละครับ ถ้าตลาดยังจะแกว่ง ๆ ขึ้น ๆ ลง ๆ แกว่ง นี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น แต่การยืน 1680 ได้จริง ๆ จัง ๆ เมื่อไหร่ บ้ายสุดท้ายที่จะวิ่งไปถึงนั้น บอกไว้ก่อนได้เลยว่า อาจจะไกลมาก ๆ เรียกว่า ไปจนหลาย ๆ ท่านขอลง เพราะคิดว่ามาไกลจนสุดป้ายแล้ว แต่อาจจะวิ่งไปต่อเรื่อย ๆ จนอาจจะต้องเอ่ยคำว่า ถ้าขึ้นรอบนี้ อาจจะขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว ไม่นะครับ รอบนี้อาไป 1900-2000 อย่างที่มองกันมาก่อนหน้านี้หลายปีซะทีก็ได้นะ

ดูตามเกม... แบบนี้ ถ้าจะย่อ ก็อย่าย่อนะ แต่ถ้าจะวิ่ง ก็คงต้องกล้า ๆ ไล่กันหน่อย แล้วจะ

หวังแบบตีหัวเข้าบ้าน หรือจะถ้อยยาว ๆ หน่อย แบบเล่นรอบ ก็ว่ากันตามสัญญาณเทคนิคกันไป

แนวรับ : ... 4.78-4.70 ต่ำกว่า 4.60 จะถือว่า ไม่สวย

เป้าหมาย : ... 5.20-5.40 ยืน 5.40 ได้ ก็มองรอบยาวได้

Price Chart...(NYT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น NYT... เราน่าจะเห็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในแนวโน้มเชิงบวกกันนะครับ และ ถ้าจะมองไม่ออก หรือ จินตนาการไม่ทัน ก็เอาเรื่องง่าย ๆ ที่เส้น MA. เหมือนเดิมก็ได... อย่างถามนะครับว่า MA. ในภาพนี้ จะอ่านว่าอย่างไร แล้วถ้าขึ้นจริง ๆ เป้าหมายที่จะไปได้สุด ๆ จะอยู่ที่ไหน... แต่อย่างถามนะครับว่า MA คืออะไร หรือ MA. แบบนี้เรียกว่าอะไร เคยกล่าวมามาก หรือเรียกว่า เป็นสัญญาณง่าย ๆ ที่ใช้ได้เป็นอย่างดีเลย ส่วนถ้าใครจะเล่นวิเคราะห์เรื่องคลื่น หรือ Pattern ใหญ่ อันนั้นก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เน้น ถ้าจะให้ดี ต้องไม่เห็นการลงมาต่ำกว่าระดับ 4.60 ก่อนด้วยนะครับ เพราะนั่น อาจจะไม่ใช่

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูอ็อบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรตีพิมพ์หรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้แก่บุคคลที่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน